

Số 45 -KH/ĐU

Hưng Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Học tập, nghiên cứu và thực hiện Chuyên đề năm 2022
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín
ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về học tập, nghiên cứu và thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng ủy Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ Sở như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Sở trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan Sở, các chi bộ, các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

3- Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng ủy, các chi bộ mà trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng bộ, của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ.

II- TỔ CHỨC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

1- Đảng ủy, các chi bộ căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nội dung Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/11/2022**.

2- Đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, các chi bộ và của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

3- **Tài liệu học tập, nghiên cứu:** Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành kèm theo Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 04/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (*gửi kèm theo Kế hoạch này*).

III- XÁC ĐỊNH NỘI DUNG HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

1- Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2022 xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách, nhiệm vụ được giao theo Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Sở. Báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định kỳ hằng quý và cuối năm; kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2022.

2- Đảng ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan Sở, nhất là xây dựng quy hoạch cán bộ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I xác định.

- Tập trung cao cho công tác tổ chức và cán bộ, khẳng định công tác cán bộ là khâu then chốt trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, các chi bộ, trách nhiệm và chất lượng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm và bảo đảm các quy định kiểm soát quyền lực. Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

- Trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước, xây dựng cơ chế công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình của Cơ quan đề quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, uy tín nổi trội, từ đó tạo khí thế phấn đấu để được công hiến, được tổ chức quan tâm và trưởng thành, qua đó có được đội ngũ kế cận bổ sung kịp thời cho giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Quan tâm công tác phát triển đảng và đảng viên bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân theo hướng toàn diện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với các sản phẩm công việc cụ thể.

IV- THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

1- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 1506-QĐ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

2- Đảng viên, công chức, viên chức, các đoàn viên đoàn thể cơ quan thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Trong đó, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu; khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”,...

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện đối với các chi bộ được giao phụ trách.

2- Căn cứ Kế hoạch này, các chi bộ chủ động nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại chi bộ; tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng nội dung, hình thức

và thời gian quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, chi bộ; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả triển khai, thực hiện.

3- Giao đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo: (1) Tham mưu Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phản ánh kịp thời và tham mưu Đảng ủy những vấn đề phát sinh cần chỉ đạo; (2) Tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi (*qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy*) việc xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022, kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 **trước ngày 25/11/2022**.

3- Giao đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ: (1) Tham mưu giúp Đảng ủy thực hiện nội dung 2, mục III, Kế hoạch này; (2) Hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi cam kết rèn luyện, phấn đấu, đăng ký và việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2022 của các chi bộ, đảng viên; (3) Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.

4- Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 đối với các chi bộ gắn với việc tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Đảng ủy Sở Nội vụ đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Đảng ủy Sở;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VT, VPĐU.



Cù Trọng Khang